

ทรินา โซลาร์ เข้าครอบครองกิจการ Nclave เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว

บริษัท ทรินา โซลาร์ จำกัด (Trina Solar) เข้าครอบครองกิจการของ Nclave Renewable S.L. บริษัทสัญชาติสเปน ผู้ผลิตระบบติดตามแสงอาทิตย์ชั้นนำระดับโลก เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับเป็นครั้งแรกที่บริษัทพลังงานแสงอาทิตย์สัญชาติจีนได้เข้าครอบครองบริษัทผู้ผลิตระบบติดตามแสงอาทิตย์นอกประเทศจีน และถือเป็นการผลักดันทรินา โซลาร์ จากเดิมที่เป็นผู้จัดหาผลิตภัณฑ์เซลล์แสงอาทิตย์ชั้นนำ ไปสู่การเป็นผู้จัดหาโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะระดับโลก การซื้อกิจการครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ของทรินา โซลาร์ เพื่อก้าวสู่การเป็นองค์กรที่มุ่งพัฒนาโซลูชันพลังงานทางเลือกและพลังงานหมุนเวียนที่เข้ากันได้ดีกับระบบนิเวศ Internet of Things (IoT)

การซื้อกิจการครั้งนี้จะทำให้ “TrinaPro” ซึ่งเป็นโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะใหม่ล่าสุดของทรินา โซลาร์ ได้ผนวกเข้ากับระบบติดตามแสงอาทิตย์และการออกแบบเชิงวิศวกรรมอื่นๆของ Nclave ขณะที่เทคโนโลยีสุดล้ำของ Nclave ก็จะผนวกเข้ากับโซลูชันอัจฉริยะของทรินา โซลาร์

Nclave เกิดจากการควบรวมกิจการของครอบครัว Clavijo กับบริษัท MFV ในปี 2560 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองทุน Q-Growth บริษัทมีประสบการณ์มากกว่า 12 ปีในด้านพลังงานหมุนเวียน และมีโครงการมากกว่า 2.5 กิกะวัตต์ทั่วโลก บริษัทมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน มีสำนักงานขายใน 5 ทวีป และมีโรงงานผลิตที่แคว้นนาวาร์ ประเทศสเปน

Nclave เป็นผู้นำด้านการพัฒนา ออกแบบ ผลิต ติดตั้ง และบำรุงรักษาโครงสร้างแบบยึดติดและระบบติดตามแสงอาทิตย์ ซึ่งครอบคลุมถึงการวัดระยะและการติดตั้งโซลูชันพื้นฐานทั้งหมด Nclave นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายสู่ตลาด (โครงสร้างแบบยึดติด รวมถึงระบบติดตามแสงอาทิตย์แบบแถวเดี่ยวและหลายแถว) ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับทุกโครงการ โดยมีต้นทุนในการลงทุน ต้นทุนการดำเนินงาน และต้นทุนการบำรุงรักษาต่ำที่สุด นอกจากนี้ ชิ้นส่วนและโครงสร้างหลักๆ ที่ออกแบบโดย Nclave ยังได้รับการจดสิทธิบัตรระหว่างประเทศเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เกี่ยวกับทรินา โซลาร์

บริษัท ทรินา โซลาร์ จำกัด ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2540 เป็นบริษัทพลังงานแสงอาทิตย์ของจีนรายแรกๆ ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก บริษัทส่งมอบโมดูลทะเล 32 กิกะวัตต์ ณ สิ้นปี 2560 ซึ่งถือเป็นอันดับ 1 ของโลก เมื่อไม่นานมานี้ ทรินา โซลาร์ ได้พัฒนา TrinaPro ซึ่งเป็นโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์อัจฉริยะระดับสาธารณูปโภค เพื่อรองรับสถานีไฟฟ้าขนาดใหญ่ การใช้ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์และในครัวเรือน ระบบกักเก็บพลังงาน และโมดูลเซลล์แสงอา

ทิตย ในฐานะผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันพลังงานแสงอาทิตย์ครบวงจร ทรินา โซลาร์ ได้พัฒนาตนเองจนกลายเป็น
แบรนด์ในวงการพลังงาน IoT และมุ่งมั่นที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับโลกในภาคส่วนใหม่นี้